

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทธิ หินกอก	ประธานสภาฯ	สุทธิ หินกอก	
๒	นายพุด อดทน	รองประธานสภาฯ	พุด อดทน	
๓	นายสมพร อมฤกษ์	สมาชิก อบต.	สมพร อมฤกษ์	
๔	นายจัต จอกทอง	สมาชิก อบต.	จัต จอกทอง	
๕	นายภูมินทร์ ชมพุทธิ์	สมาชิก อบต.	ภูมินทร์ ชมพุทธิ์	
๖	นายชอบ อดทน	สมาชิก อบต.	ชอบ อดทน	
๗	นายประจวบ แทนสีดา	สมาชิก อบต.	ประจวบ แทนสีดา	
๘	นายนรินทร์ สารพล	สมาชิก อบต.	นรินทร์ สารพล	
๙	นายทองแดง นรพันธ์	สมาชิก อบต.	ทองแดง นรพันธ์	
๑๐	นายชานนท์ ทิพย์บำรุง	สมาชิก อบต.	ชานนท์ ทิพย์บำรุง	
๑๑	นายสร้อย เหล่าหวานนอก	สมาชิก อบต.	สร้อย เหล่าหวานนอก	

มาประชุม ๑๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน นายมงคล วุฒิพงษ์เดชา ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุทัย แสนนอก	นายก อบต.	อุทัย แสนนอก	
๒	นายมานพ สุพรรณนอก	รองนายก อบต.	มานพ สุพรรณนอก	
๓	นายเฉลิม แก้วคุณนอก	เลขานุการนายก อบต.	เฉลิม แก้วคุณนอก	
๔	นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์	ปลัดฯ	ดวงใจ ชมพุทธิ์	
๕	นางสาวอรวรรณ ชมพุทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อรวรรณ ชมพุทธิ์	
๖	นายประกาศิต จรทะผา	นายช่างอาวุโส	ประกาศิต จรทะผา	
๗	นายฐาปกรณ์ เทพประจักษ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ฐาปกรณ์ เทพประจักษ์	
๘.	นายพิทักษ์ จันทสิทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	พิทักษ์ จันทสิทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

<p>นางสาวดวงใจ ชมพู่ (เลขานุการสภาฯ) ระเบียบวาระที่ ๑ ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>- เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุฑารูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมในลำดับต่อไป</p> <p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี</p> <p>รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ - รับรอง</p> <p>ญัตติเรื่องค้างพิจารณา ๓.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียนสมาชิกทุกท่าน สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามลำดับ สำหรับวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติที่ค้างพิจารณาอยู่นั้น ขอเชิญ นายชานนท์ ทิพย์บำรุง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงผลการแปรญัตติฯ ให้ที่ประชุมทราบ ครับ</p> <p>ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและ ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปร ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน</p> <p>คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอรายงานว่าไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใดและ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขแต่ อย่างใด</p>
<p>นายชานนท์ ทิพย์บำรุง ทราบ (ประธานคณะกรรมการ แปรญัตติฯ)</p>	<p>คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานให้ทราบว่าไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว มีความเห็นว่าให้คงร่างเดิมไว้ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น สำหรับวาระที่ ๒ จึงไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด</p> <p>ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะไม่มีการอภิปรายเช่นกัน</p> <p>ก่อนที่จะลงมติในวาระที่ ๓ ผมขออนุญาตประชุมก่อนครับ มีผู้อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปผมขอถามที่ประชุมว่า ที่ประชุม สภาฯจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือไม่ โปรดลงมติ</p>
<p>นายสุทธิ หินกอก (ประธานสภาฯ)</p>	<p>คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานให้ทราบว่าไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว มีความเห็นว่าให้คงร่างเดิมไว้ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น สำหรับวาระที่ ๒ จึงไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด</p> <p>ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะไม่มีการอภิปรายเช่นกัน</p> <p>ก่อนที่จะลงมติในวาระที่ ๓ ผมขออนุญาตประชุมก่อนครับ มีผู้อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปผมขอถามที่ประชุมว่า ที่ประชุม สภาฯจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือไม่ โปรดลงมติ</p>

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวน ๑๑ เสียง

ญัตติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑) โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการใหม่

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๘๐๐
บาท โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ดังนี้

๑. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน มีขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ ๕ (สำนักปลัด)

(๒) โอนงบประมาณมาจาก

ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน ๓ อัตรา ยอดเงินคงเหลือ ๓๕๘,๔๔๐ บาท โอนไป ๑๑๙,๖๐๐ บาท มี
รายละเอียดดังนี้

๑. โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗
รายละเอียด ดังนี้ ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
งบประมาณตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

๒. โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินข้างคลองอีสานเขียว บ้าน
ดอนยาว หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ดังนี้ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่
อบต.กำหนดงบประมาณตั้งไว้ ๑๓๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๒,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑๖๑,๒๐๐ บาท

๓. โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองอีสานเขียวไปหนองนา บ้าน
ดอนยาว หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ดังนี้ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๒,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๗,๖๐๐
บาท

๔. โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕
รายละเอียด ดังนี้ ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๐ ท่อนพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณตั้ง
ไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๔,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท (กองช่าง)

- นายสุทธิ หินกอก (ประธานสภาฯ) -เนื่องจากท่านนายกได้เสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ส่งมาไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
- นายรินทร์ สารพล ส.อบต.หมู่ที่ ๕ นายสุทธิ หินกอก (ประธานสภาฯ) นายอุทัย แสนนอก (นายก อบต.) -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเรียนถามว่าทำไมต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- นายฐาปกรณ์ เทพประจักษ์ (นายช่างโยธา) -เนื่องจากเดิมนั้น เครื่องปรับอากาศห้องปลัดเก่าและชำรุดเพราะใช้มานานแล้ว ถ้าซ่อมเกรงว่าจะไม่คุ้ม จึงได้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาจัดซื้อจัดจ้างเป็นเครื่องใหม่ สำหรับในส่วนของกองช่างมอบหมายให้นายช่างโยธา ชี้แจง
- นายสุทธิ หินกอก (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม ไม่มี
- นายสุทธิ หินกอก (ประธานสภาฯ) มติที่ประชุม - ท่านนายกและนายช่างก็ได้ชี้แจงเหตุผล ไปแล้วมีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ก่อนที่จะลงมติผมขออนุญาตประชุมก่อนครับ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมโปรดลงมติ
- เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ และโอนเพิ่มเติมตามที่ท่านนายกเสนอ จำนวน ๑๑ ล้านบาท
- เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ดวงใจ ชมพุทธ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

(ลงชื่อ) ขอบ อุดทน

(นายขอบ อุดทน)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองแดง นรพันธ์
(นายทองแดง นรพันธ์)

(ลงชื่อ) ภูมิินทร์ ชมพุทธ์
(นายภูมิินทร์ ชมพุทธ์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบทั่วไป

ลงชื่อ **สุทธิ หินกอก**

(นายสุทธิ หินกอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน